

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tôi tên: **HOÀNG MINH QUANG**, sinh ngày 23/3/1975.

Quê quán: xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Nơi cư trú hiện nay: Tổ 8, khu phố. Tân Trà 2, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Chức vụ và đơn vị công tác đang đảm nhiệm: Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước; Trưởng văn phòng Luật sư Hoàng Minh Bình Phước.

Kính thưa quý cô bác cử tri!

Trở thành người đại biểu HĐND vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước. Vì vậy, tôi mong muốn được quý cô bác cử tri tin tưởng và ủng hộ, để tôi có cơ hội được đồng hành cùng quý cô bác trong quá trình xây dựng và phát triển Bình Phước nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh trong đó có huyện Hớn Quản nói riêng.

Kính thưa quý cô bác cử tri!

Tôi được đào tạo chuyên sâu về pháp luật – chuyên ngành Tư pháp tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh từ những năm 1994 – 1999. Sau đó được đi đào tạo nghề luật sư tại Học viện đào tạo các chức danh tư pháp tại Hà Nội. Trở về tôi tham gia Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước. Qua hơn 20 năm hành nghề luật sư và hơn 10 năm tham gia Ban lãnh đạo Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước, cùng với việc tham gia, điều hành hoạt động Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Phước; đồng thời qua công tác mặt trận và là thành viên Ban Dân chủ - Pháp luật của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước, tôi sẽ dồn hết tâm sức của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất vào các chương trình hành động cụ thể đã đặt ra để có thể có những đóng góp tốt nhất cho quá trình triển khai thi hành pháp luật của tỉnh nhà.

Nếu được quý cô bác cử tri tin nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi sẽ quyết tâm thực hiện những vấn đề sau gắn với những công việc mà tôi đang đảm nhận:

Thứ nhất: Gắn bó sâu sát, thường xuyên với cử tri huyện Hớn Quản:

- Nhằm phản ánh đầy đủ, trung thực những nguyện vọng, mong muốn của cử tri phù hợp với pháp luật, phù hợp thuần phong, mỹ tục của người Việt Nam.

- Đôn đốc chính quyền các cấp trong tỉnh giải quyết nhanh chóng và đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri.

Thứ hai: Giám sát việc thi hành pháp luật:

- Thường xuyên đóng góp ý kiến, phản biện chính sách, pháp luật của Trung ương, địa phương nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, đóng góp và thúc đẩy tính minh bạch, công bằng, thuận lợi cho người dân khi người dân thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình.

- Với cương vị là thành viên lãnh đạo Đoàn Luật sư tỉnh, tôi luôn mong muốn đội ngũ luật sư, đội ngũ tri thức tỉnh ngày càng phát triển nhằm góp phần bảo vệ công lý, công bằng cho người dân.

- Tích cực giám sát hoạt động hành pháp và tư pháp của các cấp chính quyền trong tỉnh nói chung và huyện Hớn Quản nói riêng nhằm góp phần đảm bảo sự hoạt động đúng đắn của các cơ quan nhà nước, các tổ chức khác trong tỉnh.

Thứ ba: Bảo vệ môi trường, tài nguyên:

- Qua thông tin báo, đài và qua Nghị quyết của Đảng bộ huyện Hớn Quản thì thực trạng quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, tài nguyên còn hạn chế và bất cập. Vì vậy tôi sẽ tích cực phản ánh, đấu tranh, gửi và theo dõi, đôn đốc các kiến nghị của cử tri nhằm khắc phục tình trạng lãng phí, tình trạng thiếu trách nhiệm của một số cán bộ, công chức trong hoạt động quản lý tài nguyên, môi trường của huyện Hớn Quản để tài nguyên đất đai được sử dụng đúng mục đích, môi trường được cải thiện tốt hơn.

- Đấu tranh với các hành vi hủy hoại môi trường, hủy hoại tài nguyên vì chạy theo lợi nhuận trước mắt mà gây thiệt hại chung cho xã hội.

Thứ tư: Tích cực góp phần xây dựng huyện Hớn Quản và tỉnh nhà ngày càng phát triển nhằm nâng cao đời sống văn hóa, pháp luật:

Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế của huyện và của tỉnh Bình Phước. Góp phần xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Để làm tốt 4 vấn đề trên, cá nhân tôi đề ra các giải pháp thực hiện như sau:

- Dựa vào cử tri, dựa vào UBMTTQ các cấp, cùng báo, đài và các đồng nghiệp luật sư, trí thức trong tỉnh, huyện.

- Liên hệ chặt chẽ với Hội đồng nhân dân và chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh, huyện Hớn Quản để hướng đến mục tiêu chung là lợi ích của quốc gia, của tỉnh nhà và của người dân.

Nếu được cử tri tính nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh:

- Tôi đặt mình vào vị trí của người dân huyện Hớn Quản (bởi tôi sinh sống và trưởng thành chính ở quê hương Bình Phước - đã 40 năm) đây là một thuận lợi lớn của tôi cũng như tôi đã hoạt động nghề luật sư hơn 20 năm trên địa bàn tỉnh nhà. Do vậy, tôi sẽ và luôn tìm hiểu, lắng nghe tiếng nói của người dân để thực hiện tốt chương trình hành động của mình.

- Thường xuyên quan tâm theo dõi tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đồng thời là cầu nối giữa địa phương với HĐND, UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành trong việc tháo gỡ vướng mắc của địa phương và của cử tri.